

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรงของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กึ่งออฟฟิศ (“กองทรัสต์” หรือ “BOFFICE”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้แทนของทรัสต์ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

กองทรัสต์มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสื่อสารสองทางแบบพบปะผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการยืนยันตัวตน และลงทะเบียน ที่ท่านนำเสนอให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา กองทรัสต์ขอเรียนให้ทราบว่า กองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่ประการใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง ดังนั้นกองทรัสต์ขอความร่วมมือให้ท่านขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่ากองทรัสต์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กองทรัสต์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) หรือ (3) การดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อสารสองทาง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกองทรัสต์ ในฐานะกองทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง การดำเนินการตามคำขอของท่าน การจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในการถือหน่วยทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจัดทำสรุปประเด็นสำคัญและคำถามคำตอบในการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบ

พบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรงเพื่อใช้เป็นหลักฐาน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และการรักษาความปลอดภัย

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่กองทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กองทรัสต์จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งส่งผลให้กองทรัสต์อาจต้องปฏิเสธ การลงทะเบียนเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่าน เนื่องจากกองทรัสต์มีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการดำเนินการ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กองทรัสต์จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้กับผู้จัดการกองทรัสต์ ณ ขณะที่มีการยืนยันตัวตน และลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการบันทึกภาพและเสียงระหว่างที่ท่านเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง หรือทำกิจกรรมกับกองทรัสต์

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กองทรัสต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ กองทรัสต์จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กองทรัสต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรงในครั้งนี้ กองทรัสต์อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่กองทรัสต์ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แบบพบปะกับผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยตรง ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในคำบอกกล่าวฉบับนี้
- 2) ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของกองทรัสต์
- 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสต์ซิงของกองทรัสต์
- 4) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกองทรัสต์

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่กองทรัสต์อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่กองทรัสต์ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยกองทรัสต์อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่ากองทรัสต์ปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยมีขอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ภัทร รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 (UBCII) ชั้น P7

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-261-0170

อีเมล boffice.brrm@bhirajburi.co.th